

Ngày 19 Tháng 5 Năm 2019 dưới sự hướng dẫn của HH Huỳnh Tâm và HH Trương Thành Lập đã tập hợp một vài người tại chung cư của HH Lập thiết lập Hương Đạo Paris Pháp Quốc và đăng báo Épê của Công Đồng Việt Nam sở tại về tổ chức mới thành lập này (hình ảnh 1). Và trong việc vận động thiết lập Hương Đạo đó HH Trương Thành Lập đã viết văn thư kêu gọi các cơ sở Đạo hãy quay về trực thuộc dưới sự lãnh đạo của Hội Thánh TTTN hiện thời.

Hình ảnh 1: Trích dẫn trương mục thành lập Hương Đạo của Huỳnh Tâm và Trương Thành Lập

<p>PHIÊN HỌP THÀNH LẬP HƯƠNG ĐẠO CAO ĐÀI PARIS</p> <p>ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ CỬU THẬP TƯ NIÊN TÒA THÁNH TÂY NINH</p> <p>ĐẠO CAO ĐÀI VIỆT NAM PHÁP QUỐC</p> <p>HƯƠNG ĐẠO CAO ĐÀI PARIS 143, rue Nationale, 75013 Paris Tél.: 0033 (0) 610 494 166 Email: baogiangtruong9@yahoo.fr</p> <p>BIÊN BẢN Buổi họp tại tư gia Hiền Đệ Trương Thành Lập. Ngày 19-5-2019, lúc 13h17, thành phần tham dự gồm có: 10 người. Chủ trì buổi họp: Hiền Đệ Trương Thành Lập. Thư ký: Hiền Huỳnh Nguyễn Văn Lạc (Minh Tuấn). Mở đầu phiên họp, hiền đệ Trương Thành Lập, người đề nghị sáng lập</p>	<p>Hương Đạo Paris và với sự đồng loạt tán thành của các anh chị em tham dự cuộc họp. Hiền đệ Lập có đôi lời về việc thành lập Hương Đạo Paris. Tôn chỉ là hoàng khai nền Đại Đạo và phổ độ như sanh để có cơ hội lập công bồi đức, rèn luyện chân tâm, mở mang trí tuệ tu hành, truyền bá giáo lý của Đại Đạo Cao Đài tại Pháp, cũng như mở rộng sự truyền đạo ở khu vực Âu Châu. Đối với các tôn giáo khác, chúng tôi luôn luôn tôn kính với tâm nguyện phục vụ như sanh không phân biệt màu da chủng tộc trong tinh thần tất cả đều là con chung của Đại Từ Phụ và Đại Từ Mẫu.</p> <p>Hiền huynh Huỳnh Tâm nêu lên một số công việc cần thiết cho việc phát triển Hương Đạo Paris. Trước, tiên, chúng ta lập ra Hương Đạo Paris, công cử Bàn Trị Sự Nam - Nữ phục vụ một nhiệm kỳ là 5 năm. Chúng ta cố gắng tạo dựng cho được Thánh Thất, và Điện thờ Phật Mẫu địa phương. Chọn địa</p>	<p>điểm tiện lợi trong việc di chuyển cho các đạo hữu và có đồng người Việt cư ngụ.</p> <p>BAN TRỊ SỰ của Hương Đạo Paris gồm có: - Hội Trưởng: Hiền Huỳnh Huỳnh Tâm - Chánh Trị Sự Nam: Trương Thành Lập, sanh ngày 5-10- 1954. - Chánh Trị Sự Nữ: Võ Thị Lệ Thu, sanh ngày 20-1-1957. - Phó Trị Sự Nam: Trần Đắc Tú, sanh ngày 10-2-1957. - Phó Trị Sự Nữ: Nguyễn Thị Thu, sanh ngày 20-4-1971 - Thông Sự Nam: Nguyễn Văn Lạc, sanh ngày 1-12-1943 - Thông Sự Nữ: Trương Thị Phượng, sanh ngày 3-10-1955</p> <p>Ban 4 Vụ gồm: - Hộ Vụ: Trang Robert Hoàng, sanh ngày 1-7-1959 - Lễ Vụ: Võ Thị Thu, sanh ngày 20-1-1957 - Lương Vụ: Trương Thị Phượng, sanh ngày 3-10-1955 - Công Vụ: Trần Đắc Tú, sanh ngày 10-2-1957.</p>
--	---	--

Trước hiện trạng này, Thánh Thất Cao Đài Paris thông báo minh định lập trường **3 không**:

- Không dính liểu vì đến v/đ của việc thành lập cái gọi là Hương Đạo Cao Đài Paris do Ông Huỳnh Tâm làm Hội Trưởng tại địa chỉ 143, rue National, 75013 Paris.
- Không nhất thiết quan hệ đến Hương Đạo này.
- Không đáp ứng lời kêu gọi của HH Trương Thành Lập v/v quy đầu từng lịnh vào Hội Đồng Chương Quản đương nhiệm TTTN.

Xin trích dẫn thông báo dưới đây:

THƯ ĐÍNH CHÁNH

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Cửu Thập Ngũ Niên

Toà Thánh Tây Ninh

Thánh Thất Cao Đài Paris, Pháp Quốc.

Số 33 Rue Blandin 94190 Villeneuve St- Georges



Kính quý Chức Sắc, Chức Việc các Cơ sở Đạo, quý Đạo hữu, Đạo tâm tại Hải Ngoại.

v/v: Bức thư của Ông Trương Thành Lập đề ngày 27/4 năm Canh Tý (19/5/2020) kêu gọi các Thánh Thất tại Hải Ngoại quay về với Hội Đồng Chương Quản ở Việt Nam.

Kính thưa toàn thể quý vị,

Thánh Thất Paris Pháp Quốc được thành lập từ năm 2004 cho đến nay, đã và đang hoạt động theo tôn chỉ chơn truyền của Hội Thánh Toà Thánh Tây Ninh trước năm 1975, cũng không liên hệ đến Hội Đồng Chương Quản hiện tại ở Việt Nam và đã phát triển lên hàng Tộc Đạo.

Nay nhận được tin ông Trương Thành Lập có văn thư kêu gọi các cơ sở Đạo và đồng Đạo quay về trực thuộc dưới sự lãnh đạo của Hội Thánh không đúng theo Tân Luật và Pháp Chánh Truyền của Đức Chí Tôn đã truyền dạy từ khi mới lập Đạo.

Chúng tôi tìm hiểu được Ông Trương Thành Lập cùng một vài người đã qui tụ tại tư gia (chung cư) của H/h Lập vào ngày 19/5/ 2019 tự xưng là Hương Đạo Paris Pháp Quốc, có đăng trên báo Épêhê của Cộng Đồng Việt Nam tại Paris:

Hương Đạo Paris Pháp Quốc

143 Rue Nationale

75013 Paris

Thành phần lãnh đạo gồm có:

- Ông Nguyễn Thành Lập chức vụ Chánh Tri sự.
- Ông Huỳnh Tâm chức vụ Hội Trưởng.

Chúng tôi Tộc Đạo, Bàn Tri Sự và toàn đạo nam nữ thuộc Thánh Thất Paris Pháp Quốc xin xác định:

- Lập trường của Thánh Thất Paris trước sau như một không liên hệ với Hội Đồng Chương Quán và sẵn sàng quay về với Hội Thánh một khi Hội Thánh được tái phục quyền theo đúng Chơn Truyền, luật pháp của Đức Chí Tôn từ khi mới lập Đạo (1926)

- Đây là hai tổ chức khác nhau, ở hai địa chỉ khác nhau, những người đi sau tự xưng danh cùng giống tên nhau để mọi người dễ bị lầm lạc.

-Bức thư kêu gọi quay về với Hội Đồng Chương Quán của H/h Trương Thành Lập hoàn toàn không liên hệ gì đến Thánh Thất Tộc Đạo Paris.

Kính mong toàn thể quý Chức Sắc, Chức Việc, quý Đồng đạo và Đạo tâm được biết rõ tình hình đạo sự tại Pháp Quốc.

Cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu ban nhiều ơn lành cho quý vị và gia đình,

Chúc toàn thể quý vị bình an trong mùa đại dịch Coronavirus.

Nay kính

Paris, ngày 18 tháng 4(Nhuần) năm Canh Tý.
(10/6/2020)

T.M Tộc Đạo Paris, Pháp Quốc
Q. Đầu Tộc Đạo



CTS. Nguyễn văn Phê

PS: Đính kèm
Tờ báo Ép Phê
Tháng 7 & 8/2019